



ประมวลภาพ งานมหกรรมไถ่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ณ บริเวณอาคารวชิราวุธสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานมหกรรมไถ่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ บริเวณอาคารวชิราวุธสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาไถ่พื้นเมืองไทย ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของไทย ที่ทรงคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสันติภาพ เป็นเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกร นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเพื่อนำสู่การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไถ่พื้นเมือง ทั้งในด้านการผลิต การลดต้นทุน การแปรรูป และการตลาด ตลอดจนเพื่อรองรับและสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การประกวดสายพันธุ์ไถ่พื้นเมือง การประชุมวิชาการ การจัดเวทีเสวนาเกษตรกร



นิทรรศการ

การจัดแสดงนิทรรศการ ภาพในงานมหกรรมไถ่พื้นเมืองแห่งชาติฯ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 พร้อมนิทรรศการด้านวิชาการ แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงไถ่พื้นเมือง เพื่อนำเสนอความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนารายพันธุ์ไถ่พื้นเมือง พร้อมทั้งแสดงองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการ การเลี้ยงไถ่พื้นเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น





ประชุมสัมมนาวิชาการ

หัวข้อ “ไถ่พื้นเมืองก้าวไกล 4.0 เกื้อกูลเกษตรกร” ในงานมหกรรมไถ่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4 มีผู้เข้าประชุม จากกรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ส่วนภูมิภาค และตัวแทนเกษตรกร นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการเลี้ยงไถ่พื้นเมือง จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา ร่วมให้แนวคิดในการพัฒนาไถ่พื้นเมืองไทยในยุค 4.0



ประชุมเสวนาเกษตรกร

ในหัวข้อ “ทางเลือก ทางรอด ไถ่พื้นเมืองไทย ยุค 4.0” มีเจ้าหน้าที่และเกษตรกร นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการเสวนา โดยในการเสวนาครั้งนี้มีวิทยากรจากทั้ง ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์) ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และภาคเกษตรกร เข้าร่วมการเสวนา ให้ความรู้ แนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนาเชิงธุรกิจ ทั้งตัวเกษตรกร และไถ่พื้นเมือง นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีสำหรับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่งเสริมการพัฒนาไถ่พื้นเมืองไทย และไก่แจ้ไทย ในเวทีเสวนานี้ด้วย



กิจกรรมการแข่งขันปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง

กิจกรรมการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดให้ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันโดยมีคณะกรรมการจากศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ปทุมธานี และสถาบันการศึกษา



กิจกรรมการแข่งขันสานส้มไม้ไผ่

กิจกรรมการแข่งขันสานส้มไม้ไผ่ เป็นกิจกรรมที่เปิดให้เกษตรกรเลี้ยงไม้พื้นเมืองผู้มีฝีมือในการสานส้มไม้ไผ่ ประชาชนทั่วไป ผู้สนใจ เข้าร่วมการแข่งขัน



การจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์จากแพะ และ OTOP

การแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์จากไม้พื้นเมือง และ OTOP จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่ 1 - 6 ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผู้ประกอบการ และกลุ่ม/ชมรม/เกษตรกรเลี้ยงไม้พื้นเมือง พร้อมให้ชิม และเลือกซื้อในราคาที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค





กิจกรรมสาธิตการแปรรูป และประกอบอาหารจากไก่พื้นเมือง
 กิจกรรมการสาธิตการแปรรูป และประกอบอาหารจากไก่พื้นเมือง เป็นกิจกรรมที่เปิดให้ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมชมการสาธิตการ ประกอบอาหารจากไก่พื้นเมือง โดยวิทยากรจาก หน่วยงานของ กรมปศุสัตว์ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ทุมธานี และศูนย์วิจัยและ พัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1 - 6



กิจกรรมสนทนาการ

ภายในการจัดงาน ยังจัดให้มีกิจกรรมสนทนาการ ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกร/ เจ้าของที่/นิสิตนักศึกษา และผู้ร่วมงานทั่วไป ได้ร่วมเล่นเกมส์ และตอบปัญหา เกี่ยวกับไก่พื้นเมือง ซึ่งรางวัลเป็นของที่ระลึกจากทางคณะทำงานจัดงานมหกรรม ไก่พื้นเมือง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสัน และเสียงหัวเราะ ให้กับผู้เข้าชมงาน



เนื้อหา : ประยูร, วัชรนันท์
 ภาพ : วัชรนันท์, ธงชัย
 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 (กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์ม : สัตว์เล็ก - สัตว์ปีก)